

18 พฤศจิกายน 2558 หน้า 6

ยางใต้จี้ร้อสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ‘กยท.’

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่อาคารอเนกประสงค์ หลังสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย และสมาชิกกว่า 10 คน ร่วมกันแถลงข่าวคัดค้านการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

นายมนัสกล่าว กยท.ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน แต่การทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร จ.นครศรีธรรมราช เขต 2 มีพฤติกรรมน่าสงสัย โดยเฉพาะวันสุดท้ายของการรับสมัคร ในเวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในนามสถาบัน 5 ราย แต่หลังปิดการรับสมัคร กลับสรุปประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ มีผู้สมัครในนามสถาบัน 13 ราย โดยมีรายชื่อเพิ่ม 8 คน ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครมาสมัคร จึงเป็นที่สงสัยว่าเป็นการรับสมัครที่ไม่ชอบและส่อพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส กำลังรวบรวมเอกสารทั้งหมดยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และส่งถึงนายกฯ

นายเรืองยศ เพ็งสกุล อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 293/1 ต.ถ้าพรรณรา อ.ถ้าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตนเป็นตัวแทนของสถาบันเกษตรกรลงสมัครเป็นคนสุดท้ายในเวลา 16.30 น. ลำดับที่ 5 แต่การประกาศชื่อกลับมี

ลำดับที่ 6-13 เพิ่มขึ้นได้อย่างไร

ที่ จ.ตรัง นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีประศาสตร์ ว่าที่นายกสมาคมชาวสวนยางรายย่อย พร้อมตัวแทนชาวสวนยางเข้ายื่นหนังสือต่อนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อคัดค้านการรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กยท.จากผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนเกษตรกร เนื่องจากไม่โปร่งใสหลายประเด็น เช่น รับสมัครนอกเวลา จึงขอให้นายกฯทบทวนการสรรหาด้วยวิธีการดังกล่าว

ที่สำนักงานกองทุนสวนยางจังหวัดชุมพร (สกย.) ชุมพร สกย.ชุมพรเชิญผู้สมัครผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเข้ารับการสรรหาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กยท. 24 คนเข้าร่วมประชุมหารือกรณีมีผู้คัดค้านการรับสมัครและขอให้เปิดรับสมัครใหม่ โดยไม่สามารถหาข้อยุติได้ ทำให้ผู้สมัคร 10 คนเดินออกจากห้องประชุม

นายวิเวก อมตเวทย์ ผู้สมัครที่ออกจากห้องประชุม กล่าวว่า ยื่นสมัครช่วงเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน หลังปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามียอดผู้สมัคร 14 คนเท่านั้น แต่พบมีผู้สมัครเพิ่มขึ้น 6 คน รวมเป็น 20 คน จึงคิดว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น ขอเรียกร้องให้ สกย.ยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้ แล้วเปิดรับสมัครใหม่ หากไม่ดำเนินการจะแจ้งความดำเนินคดี

18 พฤศจิกายน 2558 หน้า A 7

เตรียมฟ้องศาลเลือกบอร์ดกยท.เอื้อนายทุน

พรทุกยุค เครือข่ายสวนยางใต้ เตรียมฟ้องศาลใต้สวนลูกเงินปม เลือกตั้งบอร์ด กยท.ส่อเอื้อนายทุน

นายทศพล ชวีญรอด ประธานภาคใต้เครือข่ายชาวสวนยางพารา และสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยว่า ทางกลุ่มตัวแทนชาวสวนยางพาราภาคใต้ และ คยปท.เตรียมจะยื่นคำร้องฟ้องศาลปกครองใต้สวนลูกเงินกรณีคัดสรรคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หรือบอร์ด กยท.ซึ่งมีแนวโน้มว่าไม่มีความโปร่งใส

นายทศพล กล่าวว่า ได้เปิดรับสมัครการคัดสรรเลือกตัวแทนชาวสวนยางพาราประจำจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 12-16 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเลือกตัวแทนจังหวัดละ 2 คน แล้วส่งชื่อไปคัดสรรหาตัวแทนเป็นบอร์ด กยท.จำนวน 4 คน จากจำนวน 15 คน โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าการคัดเลือกตัวแทนบอร์ด กยท.ครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติไม่ชอบหลายประการ และมีแนวโน้มว่าคัดเลือกบอร์ดไม่โปร่งใส จึงเตรียมยื่นหนังสือฟ้องศาลปกครองใต้สวนลูกเงินขอให้มีการยกเลิกบอร์ดดังกล่าว แล้วขอให้ดำเนินการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดเพื่อความ

เป็นธรรม

ประธานภาคใต้ คยปท. กล่าวอีกว่า ทางชาวสวนยางพารา และ คยปท. จะเดินทางไปร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 19 พ.ย. นี้ เพื่อเรียนให้นายกรัฐมนตรีสั่งการตรวจสอบ ตั้งแต่ระดับผู้สั่งการไปจนถึงผู้ปฏิบัติการว่ามีความโปร่งใส

หรือไม่

ด้าน นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ศาลว่า อาจมีความผิดปกติในการประกาศรับสมัครบอร์ด กยท.ครั้งที่ผ่านมา โดยวันสุดท้ายที่ปิดรับสมัครปรากฏผู้สมัครเพียง 5 ราย แต่หลังจากหมดเวลาไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครปรากฏเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย จึงเชื่อว่าอาจจะ เป็นไปโดยมิชอบ และทางราชการมีการจัดการที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนยางพารา โดยการเลือกสรรผู้แทนในส่วนของบอร์ด กยท. จนครครีธรรมราช ได้ถูกจัดขึ้นโดยได้มีการยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านจากกรณีที่มีการติดตามและพบความไม่ชอบมาพากลซึ่งจะเข้าคัดค้านและร้องเรียนกับ รมว. เกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง ■

19 พฤศจิกายน 2558 หน้า 6

‘**หอบเอกสาร-แห่ขึ้นทะเบียน กยท.**’ **สวนยางเมืองคอนลุ้นเงินช่วยเหลือ-ทุนสงเคราะห์**

นครศรีธรรมราช - ที่อาคารเนกประสงค์ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จำนวนมากต่างทยอยนำเอกสารหลักฐานมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง กับทางสถาบันเกษตรกรกับการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพนักงาน กยท.คอยให้บริการอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนวิธีการแก่เกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเป็นอย่างดี

นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า ทาง กยท.พร้อมให้บริการชาวสวนยางที่มาขอขึ้นทะเบียนหมดทุกราย แม้ว่าจะเลเวลาราชการไปแล้วก็ตาม โดยให้เกษตรกรเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อม เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารสิทธิที่ดิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามขอบอกว่าอย่าได้ตื่นตระหนกกลัวว่าจะขึ้นทะเบียนไม่ทัน เนื่องจากยังมีระยะเวลาขึ้น

ทะเบียนยางถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นี้ สำหรับการได้รับเงินช่วยเหลือชาวสวนยางจากรัฐบาลไร่ละ 1,500 บาท ต่อคน ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย ทางรัฐบาลจะพิจารณาจากข้อมูลที่เกษตรกรกรขึ้นทะเบียนไว้ โดยเจ้าของสวนยางจะได้รับคนละ 900 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ ในส่วนของคนกรีดยางต้องรีบมาขึ้นทะเบียนกับ กยท.จังหวัด หรือ สาขา โดยคนกรีดยางจะได้รับ 600 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่

นายพูลสุขกล่าวต่อว่า นอกจากรีบขึ้นทะเบียนแล้ว กยท.ยังจัดทำแผนเคลื่อนที่ออกไปรับขึ้นทะเบียนในพื้นที่ภูมิเล้าเนาของเกษตรกร เมื่อชาวสวนยางทั้งที่เป็นเจ้าของสวน ผู้เช่าสวนยาง คนกรีดยาง มาขึ้นทะเบียนกับ กยท. จะได้รับสิทธิขอรับทุนสงเคราะห์การปลูกแทนไร่ละ 16,000 บาท ไม่ว่าจะปลูกแทนด้วยยางพารา หรือปาล์ม น้ำมัน หรือพืชอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้รับการส่งเสริมด้านการผลิต แปรรูป หรือ ขอรับจัดสวัสดิการ เป็นต้น



แห่ขึ้นทะเบียน - ชาวสวนยางในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช แห่ขึ้นทะเบียนกับทางสถาบันเกษตรกรกับการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ และเงินทุนสงเคราะห์การปลูกแทน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

19 - 22 พฤศจิกายน 2558 หน้า 25

สหกรณ์ฯ 4 แห่ง ชาวสวนยางหมดปัญญาใช้หนี้

พิจาราคายางดี ชาวสวนยางหมดปัญญา
ส่งเงินคืนสหกรณ์ฯ ขาดทุนแล้ว 4 แห่ง
จังหวัดอนันต์พัฒนา 24 ล้านบาท
อุ่มหวังช่วยแก้ปัญหาราคายาง เน้น
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อม
แนะเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังมีสหกรณ์กองทุน
สวนยางจำนวน 36 แห่ง สมาชิกจำนวน
6,710 คน มีทุนดำเนินงาน 280 ล้านบาท
ปริมาณธุรกิจรวบรวม แปรรูปประมาณ
860 ล้านบาท

ในปี 2558 สหกรณ์ดำเนินธุรกิจมีกำไร
32 แห่ง เป็นเงินประมาณ 28 ล้านบาท
ขาดทุน 4 แห่ง จำนวน 0.53 ล้านบาท
จากสภาพปัญหาราคายางที่ตกต่ำส่งผลให้
สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถส่งชำระ
หนี้ให้กับสหกรณ์ได้

ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้อนุมัติงบฯพัฒนา
จังหวัด วงเงินประมาณ 24 ล้านบาท เพื่อ
ช่วยเหลือปัญหาราคายางโดยการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ยางพารา จำนวน 2 โครงการ
เป้าหมาย 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์
บ้านหนองครก ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
สหกรณ์บ้านหนองศรีจันทร์ และสหกรณ์
ตำบลคลองปาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้
ความช่วยเหลือสหกรณ์ฯและเกษตรกรได้
ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามยังมีสหกรณ์ที่ประสบ
ความสำเร็จทั้ง ๆ ที่สหกรณ์กองทุนสวน
ยางหลายแห่งต่างประสบปัญหาขาดทุนอัน
เนื่องมาจากราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งตน
ได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์กองทุนสวนยาง

วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พบว่าสหกรณ์
แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี 2537 มีโรงอบ/รมยาง
จำนวน 2 โรง ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน
533 คน ทุนเรือนหุ้นประมาณ 6 ล้านบาท
ทุนดำเนินงานประมาณ 19 ล้านบาท

ที่ผ่านมา มีการดำเนินธุรกิจ 5 ประเภท
มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 84 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยธุรกิจแปรรูปยาง ปู่ย ประมาณ 66
ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้ำยางสด
เศษยาง รวมประมาณ 6.4 ล้านบาท ธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ขายปุ๋ยและสินค้า
ทั่วไปประมาณ 6 ล้านบาท ธุรกิจรับฝากเงิน
6 ล้านบาท และธุรกิจสินเชื่อประมาณ
1 บาท รายได้ประมาณ 80 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายประมาณ 75 ล้านบาท มีกำไร
สุทธิประมาณ 4 ล้านบาท

สำหรับกำไรของสหกรณ์ฯ ได้มีการ
จัดสรรคืนแก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 1.79
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.38 และเก็บ
ไว้เป็นทุนในการดำเนินงานและสวัสดิการ
สมาชิก 1.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
42.87 และเป็นโบนัสกรรมการและอื่น ๆ
0.37 คิดเป็นร้อยละ 9.75

นายเดชรัฐกล่าวอีกว่า การดำเนินการ
ที่มีผลกำไรของสหกรณ์ดังกล่าว ทำให้เกิด
ความเข้มแข็ง มีการเชื่อมั่นศรัทธา การช่วย
เหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
นำไปสู่ความสำเร็จของสหกรณ์ฯซึ่งขณะนี้
รัฐบาลโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
ได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวน
ยางให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนาทางพารา โดย
เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่ง
ประเทศไทยเท่านั้น

19 - 22 พฤศจิกายน 2558 หน้า 25



ระเบียบข่าวทั่วไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้างเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ ให้รับนำหลักฐานไปจดทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่สำนักงาน กยท.สาขาต่าง ๆ เพื่อรับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,500 บาท ในส่วนของจังหวัด “สุราษฎร์ธานี” มีเป้าหมายเกษตรกรกว่า 110,000 ราย โดยต้องลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้

“มานพ เกิดแดง” ปลัดเทศบาล ต.วังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี แจ้างข่าวดี ถนนคนเดินสังขละบุรีจะกลับมาอีกครั้ง ทุกเย็นวันเสาร์ ณ บริเวณถนนด้านข้างโรงแรมศรีแดง ใกล้ตลาดสดเทศบาลสังขละบุรี ตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท็อป และมีการแสดง

พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอสังขละบุรีให้ได้ชมกันเพลิน ๆ ด้วย

จังหวัดกระบี่กลายเป็นดินแดนสวรรค์แห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวฮ่องกง “สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์” จึงเปิดเที่ยวบินตรงอย่างเป็นทางการมายังจังหวัดกระบี่ทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินโดยสารแอร์บัส A320 เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

เร่งช่วยเหลือเกษตรกรสุดขีด “วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า ขณะนี้กำลังศึกษาพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าให้สหกรณ์ทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้กระจายสินค้าไปจำหน่ายยังภูมิภาคอื่น ๆ ได้ง่ายเพราะสินค้าที่วางขายในปัจจุบันไม่เป็นที่รู้จักตลาดล่าสุดได้หารือกระทรวงพาณิชย์ศึกษารูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและคุ้มทุน

19 - 22 พฤศจิกายน 2558 หน้า 28



👁️👁️ หลัง กลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) หรือ ไอซิส ปฏิบัติการ ช็อกโลกกราดยิงและวางระเบิดหลายจุดในกรุงปารีส มีผู้เสียชีวิต 132 ราย บาดเจ็บกว่า 350 ราย เมื่อ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุด นอกจากกองทัพฝรั่งเศสจะส่งเครื่องบินรบโจมตีครั้งใหญ่ ปูพรม กลุ่มฐานที่มั่นกลุ่มไอเอสในซีเรียตอบโต้แล้ว พันธมิตรชาติ ตะวันตกทั้งสหรัฐ สหภาพยุโรปหลายประเทศต่างแสดงท่าที แข็งกร้าวพร้อมจะเอาคืน นำหัวว่ากราก่อการร้ายและสงคราม จะซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นให้แย่ลงอีก

👁️👁️ สำหรับไทย แม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งเรื่อง การส่งออก การท่องเที่ยว แต่ต้องยอมรับว่าหากสถานการณ์ ก่อการร้ายถูกจุดชนวนให้กลายเป็นสงคราม เศรษฐกิจโลก โดยรวมย่อมกระทบที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงคุมเข้ม ถือเป็นเรื่องถูกต้อง และควรนำเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ มาเป็นบทเรียน อย่าให้เกิดเรื่องเศร้าซ้ำ

👁️👁️ อย่างไรก็ตาม คำยืนยันจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมธี

วิมลศิริ ที่ประเมินสอดคล้องกับนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ หลายสำนักว่า เหตุร้ายในกรุงปารีสส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวแคระยะสั้น แม้ประมาทไม่ได้ แต่ คงทำให้หลายฝ่ายคลายความวิตกกังวลระดับหนึ่ง

👁️👁️ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการ การเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่คลังเสนอ ได้รับไฟเขียวจากที่ประชุม ครม.แล้ว อยู่ระหว่าง เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา สาระสำคัญ จะปรับปรุงสัดส่วนการลงทุนของ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน และช่วยเพิ่มผลตอบแทน การลงทุนให้สมาชิก โดยในส่วนของกองทุนต่างประเทศ เดิมกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ให้ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ร่างกฎ กระทรวงใหม่เพิ่มเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เดิมไม่เกินร้อยละ 8 เป็นไม่เกินร้อยละ 12

👁️👁️ หมวดเกษตรสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการ ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เมื่อ 17 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมาแล้ว ต้องจับตาดูว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กยท. รัฐวิสาหกิจ แห่งใหม่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รอง ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน จะเลือกใครนั่งเก้าอี้ใหญ่ ดูแลยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด มีโจทย์ใหญ่รอให้ผู้ว่าการ กยท. แก่ ตั้งแต่ยังไม่ทันได้รับการแต่งตั้ง



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

สื่อพิรุฬ! ส.คนกริตยางฯเมืองคอนจ่อฟ้อง กยท.กรณีรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ(18/11/58)

นครศรีธรรมราช - สมาคมคนกริตยางและชาวสวนยางรายย่อยเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการสมัครและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย หลังพบความผิดปกติในการรับสมัคร เผยอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้นายทุน เตรียมยื่นเรื่องแก่ รมว.เกษตรฯอีกครั้ง

วันนี้ (17 พ.ย.) ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกริตยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับความผิดปกติในการประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิของการยางแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 10-16 พ.ย.ที่ผ่านมา และในวันสุดท้ายที่ปิดรับสมัครปรากฏผู้สมัครเพียง 5 ราย แต่หลังจากหมดเวลาไปแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครปรากฏเพิ่มขึ้นอีก 8 รายจึงเชื่อว่าเป็นไปโดยมิชอบ และทางราชการมีการจัดการที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนยางพารา

โดยการเลือกสรรผู้แทนในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ถูกจัดขึ้น โดยได้มีการยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านจากกรณีที่มีการติดตามและพบความไม่ชอบมาพากล โดยนายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมผู้กริตยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทศพล ขวัญรอด จะเข้าคัดค้านและร้องเรียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์(17/11/58)

กลุ่มชาวสวนยางรายย่อยพัทลุงรวมตัวตั้ง “กองทุนข้าวสาร” ช่วยเหลือกันช่วงหน้าฝน (18/11/58)

พัทลุง - กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยและลูกจ้างกรีดยาง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง รวมกันจัดตั้ง “กองทุนข้าวสาร” เพื่อช่วยเหลือกันในช่วงฤดูฝน

วันนี้ (17 พ.ย.) ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองใหญ่ ท้องที่ หมู่ 9 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยและลูกจ้างกรีดยาง ได้ระดมทุนเรือนหุ้นจัดตั้งกองทุนข้าวสาร เพื่อนำมาจำหน่ายให้สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตก เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นลูกจ้างและเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ไม่สามารถออกไปกรีดยางได้ แต่ค่าครองชีพยังคงสูงเป็นปกติ ต้องแบกรับรายจ่ายประจำวันทั้งค่าอาหาร ค่าส่งบุตรหลานเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มกองทุนข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือกันในสภาวะฝนตกและขาดรายได้

โดย นายดร พุมมาลี อายุ 42 ปี ประธานกลุ่มเครือข่ายคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยพัทลุง กล่าวว่า ในทุกปีช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่ชาวสวนยางรายย่อยและลูกจ้างต้องใช้ชีวิตแบบอัตคัด มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงได้นั่งคิดร่วมกับเพื่อนสมาชิกว่าจะจัดตั้งกองทุนข้าวสารเพื่อใช้ในการช่วยเหลือสมาชิก โดยให้สมาชิกกว่า 600 ครอบครัวได้ลงขัน ลงทุน ระดมหุ้น เพื่อจัดซื้อข้าวสาร มาขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดจากปกติ อย่างข้าวหอมมะลิท่อนราคากิโลกรัมละ 20 บาท ทางกองทุนข้าวสารได้ซื้อมากิโลกรัมละ 16 บาท และจะนำมาจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคากิโลกรัมละ 18 บาท และส่วนต่าง 2 บาทที่ได้จะนำมาใช้เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกมีการปันผลเรือนหุ้นปลายปีต่อไป

นายดรยังกล่าวอีกว่า ชาวสวนยางรายย่อยและลูกจ้างคนกรีดยาง เป็นครอบครัวใหญ่หาเข้ากินค่า อยู่กันครอบครัวละ 8-10 คน ในแต่ละวันต้องใช้ข้าวสารถึง 5 กิโลกรัม ซึ่งการตั้งกองทุนข้าวสารทำให้ประหยัดรายจ่ายได้ถึงครอบครัวละ 300-500 บาทต่อเดือน โดยเงินส่วนนี้สามารถเอาไปซื้อกับข้าวหรือค่าอาหารให้กับบุตรได้ และชาวสวนยางที่นี้ไม่ได้รับค่าชดเชยหรือการช่วยเหลือจากภาครัฐ ไร่ละ 2,560 บาท ต่อไร่ และ 1,000 ต่อไร่ และการให้กู้เงิน 100,000 บาทจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางก็ไม่สามารถกู้ได้ เพราะที่ดินที่นี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ด้าน นางเบญจมาล ไพโรพฤษ อายุ 45 ปี สมาชิก ลูกจ้างกรีดยางกล่าวว่า ดีใจที่ได้ร่วมกันตั้งกองทุนข้าวสาร เพื่อจัดซื้อข้าวสารมาจำหน่ายให้กับชาวสวนยางพารารายย่อย ทุกปีในช่วงหน้าฝนไม่มีรายได้เท่าที่ควร และต้องกู้หนี้ยืมสิน เพราะค่าใช้จ่ายยังต้องใช้จ่ายตามปกติ

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์(17/11/58)

18 พฤศจิกายน 2558 หน้า A 10

ธกส.จัดอบรม กลุ่มเกษตรกร รับมือภัยแล้ง

พรทุกวันนี้ ธ.ก.ส. จัดมือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนา สกต. รับมือภัยแล้ง เศรษฐกิจซบเซา

นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวรวมตัวจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หรือ สกต. ทั้ง 77 จังหวัด ล่าสุดมีสมาชิกกว่า 3.85 ล้านคน มีจำนวนหุ้น 2,600 ล้านบาท ผลการดำเนินงานปี 2557 สกต.มียอดธุรกิจรวม 2.09 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจจัดหาธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตรจากสมาชิก 1.2 หมื่นล้านบาท และปัจจัยการผลิต 8,906 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากปัญหาภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตร เศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาวะถดถอย ส่งผลต่อไทยและกระทบต่อภาคเกษตรโดยตรง ธ.ก.ส. จึงร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะกรรมการกลาง สกต. จัดอบรม สกต. ทั้งหมด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการ สกต. 3 ด้าน คือ สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน สนับสนุนให้มี สกต.ต้นแบบ เป็นตัวอย่างให้ สกต.อื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ ด้านธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพัฒนาความสามารถการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการตลาดผลผลิตการเกษตรหลัก 9 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ผลไม้ กาแฟ และปศุสัตว์ และตลาดออนไลน์ ■



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ราคาประมูลวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558

ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ยางแผ่นดิบ	38.03	(17/11/2558)
ยางแผ่นรมควันชั้น3	39.95	(17/11/2558)
น้ำยางสด ณ โรงงาน	38.00	↓ 0.50
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน	37.00	(17/11/2558)

คาดการณ์ราคายางวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558

ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามตลาดโตเกียวและราคาน้ำมัน ประกอบกับนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า หลังจากมีรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินเยนและเงินบาทอ่อนค่าและอุปทานยางออกสู่ตลาดน้อยจากภาคใต้ยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อราคายางได้ในระดับหนึ่ง



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ภาวะยาง AFET: ตลาดขาดปัจจัยบวก-ลบชัดเจน จับตาราคาน้ำมัน-ทองคำ-ค่าเงิน-CPI สหรัฐฯ (18/11/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 39.17 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 171 สัญญา เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 122 สัญญา

นายธนเสฎฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า ราคาขยางพาราตลาดล่วงหน้าปรับตัวลดลง โดยก่อนหน้านี้ทางเราได้ให้มุมมองไว้ว่า ราคาน่าจะเคลื่อนไหวรอบทั้ง 3 ตลาด ถ้าหากไม่ผ่านแนวต้านสำคัญกลับไปขึ้นได้ และช่วงนี้ตลาดขาดปัจจัยเด่นๆที่จะมาส่งผลกระทบต่อราคาทั้งทางบวกและทางลบ โดยช่วงนี้ราคา WTI ย่อตัวลงมาบริเวณ 40-42 เหรียญอีกครั้งทำให้ช่วงนี้ราคา WTI ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาขยางพารามากนัก ช่วงนี้รอดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และสถานการณ์จากต่างประเทศ หลังจากที่ประธานาธิบดี ฝรังเศส ประกาศตอบโต้กลุ่ม IS หลังจากเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นที่ฝรังเศส โดยสถานการณ์ต่อจากนี้จะมีผลต่อราคาน้ำมัน WTI ทองคำ และค่าเงินสกุลสำคัญๆพอสมควร AFET แนะนำเน้นฝั่ง short ถ้าไม่ผ่าน 47.8 โดยแนวต้าน 50/48 บาท แนวรับ 47.40/46.80/ 45.5/42 บาท "หากกลับมาขึ้นเหนือ 48 ไม่ได้ มีโอกาสลงไปทดสอบ 45-42 ต่อ"

ด้าน TOCOM แนวโน้มลงไปทดสอบ 150-145 แต่หากมีการตั้งขึ้นมาแต่ถ้าไม่ผ่าน 159-163 ยังมองว่าลง SHFE หลุด 10600: sideway down /ถ้าขึ้นมาไม่ผ่าน 11000 คาดว่ายังลงต่อ ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,092 สัญญา เพิ่มขึ้น 30 สัญญา ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

DEC 15 43.50 42.65 1

JAN 16 43.50 43.00 2

FEB 16 44.80 45.50 12

MAR 16 45.20 44.00 7

APR 16 46.00 45.00 15

MAY 16 47.10 46.05 84

JUN 16 47.35 46.20 50

รวม 171

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)